

Trường học hạnh phúc - Bộ sách Kim chỉ nam cho mục tiêu giáo dục hiện đại

22:32 23/11/2022

Tác giả: TTK

Công ty cổ phần Xuất bản và Dữ liệu ETS xuất bản bộ sách “Trường học hạnh phúc” bao gồm hai cuốn sách: “Hồi ký người thầy xây trường hạnh phúc và Xây dựng trường học hạnh phúc - con đường tôi đi”. Bộ sách ra đời với mong muốn “thắp lửa niềm tin” cho các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục vững tin xây dựng một trường học hạnh phúc thực sự.

Bộ sách lấy cảm hứng từ mô hình "Happy School" của UNESCO, mô hình "Trường học hạnh phúc" của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2019 và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.



Hồi ký người thầy xây trường hạnh phúc - Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

Trường học hạnh phúc, suốt 30 năm trong nghề giáo, đó là niềm trăn trở, là mục tiêu mà thầy Hòa hằng ngày nỗ lực xây dựng. Ngày trẻ em bé, thầy thấm thía những gì mà một cậu học trò từng khích lệ, sự hài lòng, mong muốn. Lên đến lớp trong giai đoạn này còn rất nhiều, nhưng mục tiêu của thầy phải đổi mới vì lẽ đó. Vì vậy, thầy cố gắng học hỏi để hòa bình của Tổ quốc. Những thầy và những người khác cũng mong muốn làm âm thanh, để rồi khi trẻ và thầy trưởng thành, khi đã ngoài 30, thầy ôn và thi những gì học được.

Thầy dựa trên những trải nghiệm của bản thân sáng lập nên ngôi trường mới, một ngôi trường không có cái roi nào cả, một nhà trường phải tiến bộ và phát triển hạnh phúc là niềm mơ ước của thầy và trò. Cuộc sống không dễ dàng và những khó khăn cùng những thành công bằng gì? Thầy và trò cùng nhau vượt qua những thử thách và đạt được những thành quả.

Xây dựng trường học hạnh phúc – Con người tôi

Trường học hạnh phúc có khi xúng tởm lo lắng trình "Thầy cô chúng ta đã thay đổi" trên Kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 và đã bắt đầu lan rộng tới nhiều trường học. Đó là ngôi trường quan tâm tới cảm xúc và tâm lý học sinh; môi trường học tập an toàn, yêu thương, tôn trọng, hợp tác; mỗi cá nhân có thể phát huy giá trị của bản thân. Đó là nơi mang lại hạnh phúc thực sự cho học sinh và thầy cô giáo.



Trong nhiều năm, đã có những ngôi trường, những nhà giáo dục tâm huyết khắp các nước tìm kiếm những xây dựng những ngôi trường "mở cửa" cho nhiều thế hệ học trò, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục "vì sự phát triển của con người" và triết lý nhân văn hạnh phúc lao động giáo dục. Nhà giáo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa là một trong những người kiên trì theo đuổi con đường xây dựng "Trường học hạnh phúc" này.

Cuốn sách gói gọn những triết lý nhân văn và đúc rút thực tế của ông trong suốt sự nghiệp 30 năm làm việc trong giáo dục và hành trình tìm kiếm con đường xây dựng "Trường học hạnh phúc", có thể nói đây là một thành tựu hai cuốn sách của ông.

Điểm nhìn của nhóm tác giả - là những chuyên gia giáo dục trẻ là thành viên Ban cố vấn và là nhà sáng tạo của những series truyền hình giáo dục nổi tiếng gây tiếng vang trong xã hội Việt Nam những năm qua "Thầy cô chúng ta đã thay đổi", "Cha mẹ thay đổi", "Hiệu trưởng thay đổi", những triết lý là những người làm công tác giáo dục, vận hành trường học trong hàng thập kỷ, sự cung cấp những "bí kíp" bao gồm những gì pháp thi thực tiễn dành cho: Các hiệu trưởng và những nhà quản lý giáo dục; Các thầy cô giáo đang tìm kiếm những pháp pháp giảng dạy để tìm cách khiến học trò gần gũi với mình bằng tình yêu và sự kính trọng; cũng như những gì pháp thúc đẩy mối quan hệ hài hòa với phụ huynh; Các phụ huynh; Những người trẻ; Nhà sáng tạo giáo dục, những nhà kinh doanh tìm kiếm chân lý giáo dục hiện đại, xây dựng một ngôi trường lành mạnh hạnh phúc và phát triển toàn diện cho học sinh./.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/truong-hoc-hanh-phuc-bo-sach-kim-chi-nam-cho-muc-tieu-giao-duc-hien-dai>